
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 
สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ 2  ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖5 

วันจันทร์ที่  1๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖5  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลแม่ระมาด (ชั้น ๓) 

……………………………………………..……. 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายบัญญพนต์  สุริเมือง   ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาล 
๒. นางศรีวรรณ   สมบูรณ์   ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล       
3. นายทนงศักดิ์    แซ่อ้ึง   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายอาทิตย์    ค าจันทร์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นางวรัญญา    กันจัน   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายแสงเดือน   ดอยแก้วขาว  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นางขจร     ศรีวงษ์   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายทวิช      สุดช่วย   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายสมบุญ     บุญมาก   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายโสภณ    หล่อเจริญทรัพย์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นางภาวนา    เหล็กเพชร  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางทองสี     วงศ์ไชย   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นางตีรณา     วัฒนธินนภัค  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอังกูร    แก้วจันทร์เพชร  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด 
2. นายสุวัฒน์    สุรินต๊ะ   ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด 
3. นางนงคราญ   สุริเมือง   ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด 
4. นายฝน    ก้อนแก้ว  ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด 
5. นายรบ  รินดี   ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด 
6. นายภุชพงศ ์  สรรวิชัย   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นางอมลรัตน์  มีเงิน   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นางสาวอัจฉรานี ปราบริปู   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นางสาวอรสา  สรรวิชัย   ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ รก.ผอ.กองการศึกษา 
10. นายธนากร  ทวีคูณ   ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน รก.ผู้อ านวยการกองช่าง 
11. นายมาโนช  ฝั้นสาย   ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
12. นายธนวัฒน์  กงภูธร   ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ 
13. นางสาวอาริยา เอ่ียมเล   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
   
 
 
 
 

  
 

   



-๒- 
         

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. -  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางตีรณา วัฒนธินนภัค   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด  จุดเทียนธูป 
บูชาพระรัตนตรัย  น าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ 

นายบัญญพนต์   สุริเมือง -  เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖5 วันจนัทร์ที่ 15 สิงหาคม  

๒๕๖5 
-  ล าดับต่อไป ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบัญญพนต์   สุริเมือง เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล    1. เนื่องจากนางสาวอารีรัตน์ กาญจนคงคา เลขานุการสภาเทศบาล เดินทางไป

ราชการ  จึงขอให้ที่ประชุมสภาคัดเลือกเลขานุการสภาในการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖5 เชิญ นางตีรณา วัฒนธินนภัค ชี้แจงข้อระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

 

นางตีรณา  วัฒนธินนภัค  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขออนุญาตชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ช านาญการ   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2  

พ.ศ.2554) ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการ
สภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติ
หน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการหรือพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะ
ในการประชุมคราวนั้น โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธียกมือ 
- จึงขอเสนอให้มีการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เพ่ือด าเนินการประชุม
ต่อไป 

 

นายบัญญพนต์   สุริเมือง - เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางทองสี  วงศ์ไชย  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉัน นางทองสี  วงศ์ไชย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ ตีรณา วัฒนธินนภัค  

เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวค่ะ 
 

นายบัญญพนต์   สุริเมือง - มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนเป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวอีก 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ครับ… / ถ้าไม่มี ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 

นายอาทิตย์  ค าจันทร์           ขอรับรอง (ยกมือ)      
นายแสงเดือน  ดอยแก้วขาว ขอรับรอง (ยกมือ)                                                                                    
ที่ประชุม    รับรองถูกต้อง  จ านวน ๒ คน 
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นายบัญญพนต์   สุริเมือง - สรุปว่าสภาเทศบาลได้เลือก นางตีรณา  วัฒนธินนภัค เป็นเลขานุการสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ชั่วคราว เชิญเลขานุการสภาชัว่คราว ปฏิบัติหน้าที่ครับ และล าดับต่อไปเป็นการเลือก 

เลขานุการสภาเทศบาล  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมจะเป็น
เลขานุการสภาเทศบาลครับ 
 

นายโสภณ  หล่อเจริญทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้ที่เข้าร่วมประชุมผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เกียรติทุกท่าน ผม สท.โสภณ  หล่อเจริญทรัพย์ ขอเสนอ นางตีรณา  วัฒนธินนภัค  

เป็นเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
 

นายบัญญพนต์   สุริเมือง - มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนเป็นเลขานุการสภาเทศบาลอีกหรือไม่ครับ... 
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 

นางวรัญญา  กันจัน           ขอรับรอง (ยกมือ)      
นางศรีวรรณ  สมบูรณ์  ขอรับรอง (ยกมือ)                                                                                    
ที่ประชุม    รับรองถูกต้อง  จ านวน ๒ คน 
 

นายบัญญพนต์   สุริเมือง - สรุปว่าสภาเทศบาลได้เลือก นางตีรณา  วัฒนธินนภัค เป็นเลขานุการสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
                     

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
    -  การประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  

พ.ศ.๒๕๖5   ในวันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖5  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 
เทศบาลต าบลแม่ระมาด (ชั้น ๓) 
 

นายบัญญพนต์  สุริเมือง  -  ขอให้สมาชิก  ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ว่ามีข้อความใด 
ประธานสภาเทศบาล ที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ 
  (สมาชิกสภา ฯ ตรวจรายงานการประชุม) 
 

นายบัญญพนต์  สุริเมือง  -  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล เมื่อไม่มี  ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาครับ 

   

     มติที่ประชุม           เห็นชอบ 11 เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.๒๕๖6   
วาระท่ี ๒ แปรญัตติ และวาระที่ ๓ ลงมติเห็นชอบการตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖6 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  -  เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.๒๕๖6   
ประธานสภาเทศบาล  วาระท่ี ๒ แปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการ ชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 
 

นางตีรณา  วัฒนธินนภัค  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
เลขานุการสภา   ทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒        
พ.ศ.๒๕๕๔      
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นางตีรณา  วัฒนธินนภัค  ข้อ ๕1  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ 
เลขานุการสภา   เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม 

สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ

แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีท่ี
มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณา
เฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ 
ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม
วรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น  

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  -  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่เทศบาลแห่งนี้มอบหมายชี้แจงรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖6 ในคราวการประชุม

สภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา 
 

นายทวิช  สุดช่วย -  เรียนคณะผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภา ทุกท่าน ตามท่ีสภาแห่งนี้ 
ประธานคณะกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
แปรญัตติ รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖6  ให้แล้วเสร็จในวันที่  9  สิงหาคม  2565  ตามท่ีสภาได้

เสนอให้มีการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565  
เวลา 13.30 – 16.30 น. และวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2565  
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่ระมาด (ชั้น 2)  นั้น 
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล ประสงค์ขอยื่นเสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด จึงขอ
รายงานให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทราบ เพ่ือด าเนินการในวาระ
ต่อไปครับ 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  -  มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอความคิดเห็น อภิปราย หรือไม่...  
ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีขอมติทีป่ระชุมครับ หากเห็นชอบวาระที่ ๒ แปรญัตติ ขอโปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ 11 เสียง 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  -  มีสมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ ๒๕๖6   วาระท่ี ๒  แปรญัตติ  โปรดยกมือ   
ที่ประชุม                   ไม่มีผู้ยกมือ     
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มติที่ประชุม -  เห็นชอบการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕66 
 วาระ ๒  แปรญัตติ   เห็นชอบ  11  เสียง 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  -  ต่อไปเข้าสู่ วาระท่ี ๓  การตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖6 ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 
 
 

นางตีรณา  วัฒนธินนภัค  - เรียนท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาทุกท่าน   
เลขานุการสภา   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม   

สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร  
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติหรือไม่ 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - ขอมติจากสภาเทศบาลว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖6  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒๕๖6  โปรดยกมือ 
 

 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖6       
จ านวน  11  เสียง 

 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  -  สรุปว่าสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖6   
ประธานสภาเทศบาล  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖6 
 
 

3.2 เรื่อง ญัตติขอพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV ภายในชุมชนเทศบาลต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัด
ตาก งบประมาณ 150,000 บาท 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาดครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร - เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด ผมขอเสนอญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5   

ส านักปลัด 
                            โอนลด กองคลัง 

1. จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  งบประมาณตั้งไว้  
1,371,120 บาท  งบประมาณคงเหลือจ านวน 226,440 บาท โอนลดจ านวน 
30,000 บาท 

 
 
 
             



-6- 
 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร  2. จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวด
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด ค่าตอบแทน  ประเภทค่าเช่าบ้าน  งบประมาณตั้งไว้ 108,0๐๐ บาท  งบประมาณ 

คงเหลือจ านวน 18,000 บาท โอนลดจ านวน 6,000 บาท 
โอนลด ส านักปลัด 

1. จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 
3.00 เมตร  งบประมาณตั้งไว้ 105,000 บาท งบประมาณคงเหลือจ านวน 
105,000 บาท โอนลดจ านวน 105,000 บาท 

2. จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเต็นท์ขนาดใหญ่  งบประมาณตั้งไว้ 108,000 
บาท งบประมาณคงเหลือจ านวน 9,000 บาท โอนลดจ านวน 9,000 บาท 
รวมโอนลดครั้งนี้จ านวน  150,000 บาท 

 

    โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในชุมชนเทศบาลต าบล 

แม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก งบประมาณ 150,000 บาท  
มีรายละเอียดดังนี้ 
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอก
ส านักงาน จ านวน 16 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท งบประมาร 48,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
 - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
 - ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) ส าหรับการแสดงภาพในกรณีที่มีค่าความเข้ม
ของแสง 0 LUX ได ้
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
 - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide 
Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range หรือ Digital Wide Dynamic 
Range) ได้  

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอย่างน้อย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 
802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง 
(Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66     
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นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร  - สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย  
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด  - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP หรือ SNTP”, RTSP ได้เป็น

อย่างน้อย 
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ 5,000 บาท งบประมาณ 10,000 บาท 

    คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือ 

ดีกว่า  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  

(Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกันได้ จ านวนไมน้อยกว่า 8 ช่อง  
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุด 

ไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ  

SNTP”, SNMP , RTSP ได้ เป็นอย่างน้อย  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard 

Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้  
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 

Programming Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง  
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย

ได้  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

    3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง  
จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท งบประมาณ 10,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model  
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps - รองรับ Mac Address 

ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 
802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกันได้ จ านวน
ไมน้อยกว่า 8 ช่อง  
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นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร  - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้  
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด  - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุก 

ช่อง 
4. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (Rack) ปิด ขนาด 19 นิ้ว 9U จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 
1,000 บาท 
5. โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว ความละเอียดจอภาพ 1,920 x 1,080 
pixel พร้อมชุดติดตั้งแขวน/ติดผนัง จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,000 บาท 
งบประมาณ 10,000 บาท 
6. เครื่องส ารองไฟ ขนาด 1KVA/600w จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 1500 บาท 
งบประมาณ 3,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีก าลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convertor) จ านวน 4 ชุด ราคา
ชุดละ 1,000 บาท งบประมาณ 4,000 บาท 
8. ตู้กันน้ า (Rack Outdoor) จ านวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 1,000 บาท งบประมาณ 
4,000 บาท 
9. สายน าสัญญาณ Fiber Optical 1 Core ส าหรับภายนอกอาคาร จ านวน 3,000 
เมตร ราคาเมตรละ 10 บาท งบประมาณ 30,000 บาท 
10. ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับติดตั้งกล้องและระบบเครือข่าย จ านวน 4 ชุด ราคา
ชุดละ 500 บาท งบประมาณ 2,000 บาท 
11. ชุดเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์จับยึดกล้องวงจรปิด (เสามีความ
สูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร) จ านวน 4 จุด จุดละ 1,500 บาท งบประมาณ 6,000 บาท 
12. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 
16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จ านวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้  

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
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นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 
GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย  

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 

หน่วย 
    13. สายสัญญาณ UTP Cat5 ใช้ภายนอกอาคาร จ านวน 200 เมตร ราคาเมตรละ  

10 บาท งบประมาณ 2,000 บาท 
ขอได้โปรดน าเสนอสภาเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ  

 

นายบัญญพนต์  สุริเมือง  -  ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางตีรณา  วัฒนธินนภัค  -  เรียนท่านประธานสภา  และสมาชิกทุกท่าน   
เลขานุการสภา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.๒๕63  
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

นายบัญญพนต์  สุริเมือง  -  มีสมาชิกท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือไม่ครับ เชิญอภิปรายครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางขจร  ศรีวงษ์  -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอสอบถามว่า 
สมาชิกสภาเทศบาล  กล้องวงจรปิด CCTV จ านวน 16 ตัวที่จะติดตั้งในเขตชุมชน ขอทราบรายละเอียดว่า 

ติดตั้งที่จุดไหนบ้างคะ 
 

นายมาโนช  ฝั้นสาย  -  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร เรื่องกล้องวงจรปิดที่ 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ขออนุมัติจากสภา จุดที่ติดตั้งยังไม่ได้ระบุว่ามีจุดไหนบ้าง ถ้ามีงบประมาณในการ 

จัดซื้อ  จะเชิญทุกท่านมาประชุมอีกครั้งเพ่ือปรึกษาหารือในการก าหนดจุดติดตั้ง 
งบประมาณ 150,000 บาท กล้องวงจรปิดราคาไม่แพงในระบบการติดตั้ง 
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นายมาโนช  ฟ่ันสาย  - แตร่ะบบสายใช้งบประมาณมาก ซึ่งการต่อสายไปในแต่ละจุดใช้ระยะทางที่ไกล และ
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ การติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่ีต้องมีกล้อง 

วงจรปิด 20% ของทั้งจังหวัด เราจะเน้นจุดส าคัญที่ควรติดตั้งก่อนครับ ตามเอกสาร
ประมาณราคา คือ 1 จุดมีกล้อง 4 ตัว สมมุติเราติดตั้งที่ 4 แยก จะติดตั้งกล้อง 4 ตัว
หันไปทั้ง 4 ทิศ ซ่ึงจะเห็นผลมากกว่าคือสามารถรู้ได้ว่าเส้นทางไหนไปไหน แบบกล้อง
ต่อกล้อง ซึ่งก่อนหน้าเราติดตั้งที่เสาไฟฟ้า และตอนนี้การไฟฟ้าไม่อนุญาตให้ติดตั้ง
อุปกรณ์ใดๆบนเสาไฟฟ้าแล้ว ผมจึงขอเสนอให้ติดตั้งที่ตลาดสดก่อน คือหนึ่งจุดติดตั้ง
กล้อง 4 ตัว หัน 4 ทิศ จะประหยัดงบประมาณ ติดตั้งเสาขึ้นมา 1 ต้น กล้องมี 4 ทิศ 
จะเห็นไดช้ัดเจนว่าเทศบาลมีกล้องวงจรปิด เราสามารถติดสติกเกอร์เพ่ิมได้ แต่ถ้าเรา
ไปติดที่เสาไฟฟ้า หากมีการไฟฟ้าไปตัดสายของเทศบาล ก็จะเกิดปัญหาตามมาครับ  
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - สรุปถ้ามีงบประมาณ เราค่อยมาประชุมกันอีกครั้ง เพ่ือปรึกษาหารือว่าจะติดตั้งจุด 
ประธานสภาเทศบาล  ไหนบ้าง 
 

นายบัญญพนต์  สุริเมือง  -  มีสมาชิกท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือไม่ครับ เชิญอภิปรายได้ครับ...  
ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 

     มติที่ประชุม           เห็นชอบ 11  เสียง  
 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  ขอรับความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินรถบรรทุกขยะท่ีหมดความจ าเป็น 
ในการใช้งานเพื่อบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาล 

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  - เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาดครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร - เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม  
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด ผมขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินรถบรรทุกขยะที่หมดความ 

จ าเป็นในการใช้งานเพ่ือบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล             
สืบเนื่องมาจากเทศบาลต าบลแม่ระมาดมีขยะเพ่ิมขึ้น ประกอบกับรถขยะเทศบาล
ต าบลแม่ระมาดมีจ านวน 2 คัน มีสภาพช ารุดทรุดโทรม ซ่อมบ่อย ท าให้เก็บขยะไม่ทัน
ส่งผลให้ขยะตกค้าง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหารถขยะมาเพ่ิม  และทราบมาว่าทาง
เทศบาลต าบลท่าสายลวดมีรถขยะและจอดทิ้งไว้  ผมจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปดู 
รถขยะที่เทศบาลต าบลท่าสายลวด  ปรากฏว่ารถขยะได้จอดทิ้งไว้เป็นเวลานานไม่ได้มี
การน าไปใช้งาน จึงต้องมีการซ่อมแซมรถขยะคันดังกล่าวเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ผมจึงได้ประสานกับท่านนายกเทศมนตรีต าบาลท่าสายลวดเบื้องต้น และ
ท่านนายกเทศมนตรีต าบลท่าสายลวดยินดีที่จะมอบให้กับทางเทศบาลต าบลแม่ระมาด
ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป จึงขอได้โปรดน าเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 

นายบัญญพนต์  สุริเมือง  -  มีสมาชิกท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือไม่ครับ เชิญอภิปรายได้ครับ...  
ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
           

     มติที่ประชุม           เห็นชอบ  11  เสียง   
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ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  -  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาท่านใด จะหารือ สอบถาม หรือให้ 
ประธานสภาเทศบาล  ข้อคิดเห็นในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม่  เชิญครับ 
 

นายฝน  ก้อนแก้ว  - เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอแจ้งเรื่องวันที่ 
เลขานุการนายกฯ  30 สิงหาคม 2565 จะมีการเปิดกิจกรรมทีศู่นย์ผู้สูงอายุ จึงขอให้ทุกท่านช่วย 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มาร่วมกิจกรรมโดยให้สวม 
ใส่เสื้อสีฟ้า ชุมชนสันเก้ากอม  ให้มารวมกันที่บ้านที่ปรึกษารบ รินดี  ชุมชนดอนแก้ว 
ให้มารวมกันที่บ้านรองสุวัฒน์ สุรินต๊ะ ชุมชนบ้านโฮ้ง หมู่ที่ 5 ให้มารวมกันบ้าน  
สท.โสภณ หล่อเจริญทรัพย์ ชุมชนศรีบุญเรือง หมู่ที่ 4 ให้มารวมกันที่เทศบาลต าบล
แม่ระมาด โดยจะมีรถตู้รับ – ส่ง  ส่วนชุมชนนกแล และชุมชนดอนมูลจะเดินมาร่วม
กิจกรรมกันเองครับ  

      

นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร - มอบหมายให้รถตู้ส านักงานรับ – ส่งผู้สูงอายุ ในการร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ผู้สูงอายุ 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ระมาด 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  -  ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 มีวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างไรบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายภุชพงศ์  สรรวิชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และคณะผู้บริหาร ในส่วนของกิจกรรมผู้สูงอายุ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  มีการมาพบปะพูดคยุกัน ออกก าลังกายร่วมกัน และมีการสอดแทรกความรู้ในการ 

มาร่วมกิจกรรม ผมได้ปรึกษากับท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ในเรื่องของการจัด
กิจกรรมใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันกองทุนสุขภาพที่อนุมัติไว้แล้ว ซึ่งมี
เป้าหมาย 40 คน  จะมีกิจกรรมทุกวันอังคาร ซึ่งในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เป็น
การจัดกิจกรรมครั้งแรกหลังจากสถานการณ์โควิด จึงเป็นการเชิญชวนผู้สูงอายุมาร่วม
กิจกรรมโดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ในส่วนรายละเอียดกิจกรรมขอปรึกษา
กับผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมก่อนแล้วจะแจ้งให้ทางคณะผู้บริหาร และสมาชิก
สภารับทราบต่อไปครับ  

 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  -  การจัดกิจกรรมที่อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหลังใหม่ ซึ่งยังไม่เคยได้จัด 
ประธานสภาเทศบาล  กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด และเป็นครั้งแรกในการเริ่มกิจกรรม เป็นเรื่องที่ดี 

ซ่ึงสถานที่อยู่ใกล้วัดดอนมูล อาจจะมีการฟังธรรมะในวันพระ เพราะอยู่ในช่วง
เข้าพรรษา และในวันที่ 2 กันยายน 2565 ทางวัดดอนมูลมีกินสลาก ซึ่งเป็นประเพณี
ที่ต้องเรียนรู้และสืบสานต่อไปครับ 

 

นางสาวอัจฉรานี ปราบริปู - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  ขออนุญาตน าเรียนเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ  เนื่องจากในวันที่ 30 สิงหาคม  

2565 จะมีการจัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและมีผู้สูงอายุมาร่วม
กิจกรรม  
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นางสาวอัจฉรานี ปราบริปู -  ตามแผนของกองสวัสดิการสังคม จะเป็นการดูแลในเรื่องของกาย จิต สติปัญญา  
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  สุขภาพ และวัฒนธรรม จึงมีการจัดหลักสูตรการเรียนในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 

โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมได้มาแสดงความคิดเห็น ใน
พ้ืนฐานที่มีบริบท 5 ด้าน ซึ่งจะน าไปต่อยอดของ สสส. ในการของบประมาณจาก
ส่วนกลางเพ่ือมาท ากิจกรรม ตัวชี้วัดมี 5 ด้านที่ได้น าเรียนไปแล้ว คือ กาย จิต สุขภาพ 
สติปัญญา และวัฒนธรรม การด ารงชีวิตในชุมชน ทางกองสวัสดิการสังคมจึงได้มีการ
จัดเตรียมเรื่องหลักสูตร และได้ท าหนังสือไปยังโรงพยาบาล สถานีต ารวจ ต ารวจ
ตระเวนชายแดน และหน่วยงานอื่นๆ ที่จะเชิญมาเป็นวิทยากรในการด าเนินกิจกรรม
ในสัปดาห์ต่อๆไป ซึ่งมีงบประมาณ 10,000 บาท ในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และ
จะโอนงบประมาณให้กับกองสาธารณสุขฯในการจัดเลี้ยงอาหารว่าง น้ าดื่ม และ
อาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 และให้ถือว่าเป็นวันที่
จัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการ จึงขอน าปรึกษาในที่ประชุมว่ามีความคิดเห็นเป็น
อย่างไรบ้างคะ 
-  ขอน าเสนอเรื่องที่กองสวัสดิการสังคมได้ด าเนินการไปแล้ว เช่น การไปเป็นส่วนร่วม
ในงานเปิดศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนประจ าเทศบาล ซึ่งเป็น
นโยบายของอัยการในแต่ละภูมิภาคที่จะกระจายเครือข่ายมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกต าบล ทุกจังหวัด ซึ่งเทศบาลต าบลแม่ระมาดเป็นศูนย์ประสานงานเรื่องนี้ 
ตอนนี้ยังไม่มีงานที่ชัดเจน จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ ในฐานะที่ท่านเป็น
ส่วนหนึ่งของเทศบาลต าบลแม่ระมาด เรามีศูนย์ประสานงานการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน โดยศูนย์นี้เป็นการกระจายความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งเรามีสภาเด็กและ
เยาวชน และเราได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากจังหวัดในเรื่องการจัดกิจกรรม
โครงการใส่ใจผู้ทีเ่ป็นวัยรุ่นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ซ่ึงจะมีการจัดอบรมในวันที่ 27 
สิงหาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านคณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาเข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี ้โดยจัดที่ข้างห้องกองสวัสดิการสังคม ในการประชุมสภาเด็กและ
เยาวชน จะมีการแนะน าตัวแทนที่เป็นเด็กคณะกรรมการในศูนย์ฯ ช่วงเช้าได้เชิญ   
คุณหมอ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เด็กๆในเรื่องช่วงโควิดและมีภาวะซึมเศร้า ในช่วง
บ่ายดิฉันเป็นวิทยากรในเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งในส่วนนี้เป็น
การต่อยอดของศูนยฯ์ เราเป็นประธานคณะกรรมการในการให้ค าปรึกษา และเด็กๆใน
เครือข่ายในการเก็บข้อมูลเด็กๆในชุมชนว่ามีเด็กคนใดส่อไปในเรื่องยาเสพติด หรือมี
ปัญหาเรื่องของการเรียน หากลุ่มเป้าหมายและทางเทศบาลจะได้เข้าไปแก้ปัญหาหรือ
ให้ค าปรึกษากับเด็กๆต่อไป จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบในเบื้องต้นค่ะ 
- วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30  - 12.00 น. จะมีการประชุมเกษตร 
อัตลักษณ์ มีหนังสือเข้ามาแจ้งให้กองสวัสดิการสังคมเชิญเกษตรกรที่มีความสนใจใน
เรื่องของเกษตรอัตลักษณ์ในพ้ืนที่มาเข้าร่วมอบรมให้ความรู้หรือการต่อยอดพืชของ
ตนเอง ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่ระมาด ชั้น 3 
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นางนงคราญ สุริเมือง  -  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ขอฝากกลุ่มบาสโสปเพ่ือสุขภาพ จัดขึ้นที่ศูนย์ผู้สูงอายุ เป็นชมรมรักสุขภาพเพราะใน 

ตอนเช้าสมาชิกกลุ่มนี้จะมาเดินออกก าลังกายท่ีถนนสุขภาพ ตอนเย็นก็ไปเต้นบาสโลป 
เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 – 19.00 น. และในวันนี้จะมีการน าอาหารเย็นไปรับประทาน
ร่วมกัน กลุ่มบาสโลปได้สร้างชื่อเสียงให้กับเทศบาลต าบลแม่ระมาดมาหลายครั้ง และ
ได้รับค าชื่นชมที่ได้ไปแสดงโชว์ในงานวันสตรีสากลที่อ าเภอแม่ระมาด จึงขอเชิญชวน
ทุกท่านมาร่วมกิจกรรมด้วยกันค่ะ 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  -  เป็นเรื่องที่ดีในการสร้างสุขภาพจิตให้แข็งแรง ขอให้สมาชิกสภาเชิญชวนผู้สนใจมา 
ประธานสภาเทศบาล  เข้าร่วมกิจกรรม ถ้ามีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายก็จะดีตามมา และในวันที่ 30  

สิงหาคม 2565 ผมจะน าขนมไทยมาร่วมเลี้ยงให้กับผู้สูงอายุด้วยครับ 
 

นายบัญญพนต์ สุริเมือง  -  มีสมาชิกท่านใดจะหารือ สอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็น ในวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มี วันนี้ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และหัวหน้า

ส่วนราชการทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้หรับวันนี้ขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุม   -  เวลา  ๑0.30  น. 
 
 

ลงชื่อ     อาริยา  เอี่ยมเล       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวอาริยา  เอี่ยมเล) 
      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
ลงชื่อ อารีรัตน์  กาญจนคงคา ผู้ทานรายงานการประชุม 
    (นางสาวอารีรัตน์  กาญจนคงคา) 
        หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 
    ลงชื่อ  ตีรณา  วัฒนธินนภัค ผู้ตรวจรายงานการประชุม    

                   (นางตีรณา วัฒนธินนภัค)   
                              เลขานุการสภา       
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่..19...เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖5 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงชื่อ          ทนงศักดิ์  แซ่อ้ึง    ประธานกรรมการ 
                (นายทนงศักดิ์  แซ่อ้ึง) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 

 
ลงชื่อ          วรัญญา  กันจัน  กรรมการ 
                  (นางวรัญญา  กันจัน) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 
 
ลงชื่อ          อาทิตย์  ค าจันทร์  กรรมการ 
                (นายอาทิตย์  ค าจันทร์) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 
 
ลงชื่อ          สมบุญ  บุญมาก  กรรมการ 
                (นายสมบุญ  บญุมาก) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 

 
ลงชื่อ      โสภณ  หล่อเจริญทรัพย์       กรรมการ/เลขานุการ 
            (นายโสภณ  หล่อเจริญทรัพย์) 
        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 

 
สภาเทศบาลต าบลแม่ระมาดได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 

เมื่อวันที่...28...เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖5 
 

         ลงชื่อ        บัญญพนต์  สุริเมือง           
    (นายบัญญพนต ์ สุริเมือง) 

       ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ระมาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


